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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um jarðgöng undir Almannaskarð.

Frá Gunnlaugi Stefánssyni.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að framkvæmdir við jarðgöng undir Almannaskarð
verði liður í næstu vegáætlun?

2. Hver er áætlaður kostnaður við slík göng?
3. Hvað er áætlað að nýr vegur um Almannaskarð kosti?
4. Hefur arðsemi jarðganga undir Almannaskarð verið metin? Ef svo er, hver er niður-

staðan?


